

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ GIAO LƯU VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GIÁO DỤC SINGAPORE



Ngày 21/02/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi gặp mặt và giao lưu với đoàn công tác của Bộ Giáo dục Singapore trong khuôn khổ chương trình “Teacher Leaders Programme”. Mở đầu buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác đến từ Bộ Giáo dục Singapore. Đây là cơ hội để hai bên có thể học hỏi, trao đổi chuyên môn về nền giáo dục của hai quốc gia. Trong buổi giao lưu, đại diện Trường THCS Ngoại ngữ đã giới thiệu tổng quan về Nhà trường, bao gồm số lượng học sinh qua các năm, chương trình học, và các hoạt động ngoại khóa giúp người học phát triển toàn

diện. Tiếp nối chương trình, ba đại diện từ Singapore đã chia sẻ về hệ thống giáo dục Singapore. Chương trình tiếp tục với phiên trao đổi chuyên môn của các thầy cô UMS. Đoàn giáo viên Singapore cũng trình bày về phương pháp sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy các môn học ngoài ngoại ngữ, mang đến góc nhìn đa dạng về giáo dục song ngữ. Sau đó, chương trình bước vào phần thảo luận mở, nơi các thầy cô đã tích cực đặt câu hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau tìm ra những giải pháp giảng dạy hiệu quả hơn. [Xem thêm](#)

VNU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

SÁNG KIẾN HỢP TÁC TRONG NĂM 2025 GIỮA TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VỚI ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM

Vào ngày 11/02/2025 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), trong không khí đón năm mới Ất Ty, nhà trường đã tiếp đón ngài Trịnh Đại Vĩ, Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đến thăm và làm việc. Buổi gặp gỡ tập trung trao đổi các cơ hội mở rộng hợp tác giữa VNU-USSH và các trường đại học Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là đào tạo tiếng Việt. GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Trung Quốc tăng cường

kết nối, hỗ trợ trao đổi sinh viên, học viên, đề xuất hợp tác tổ chức kỳ thi Hán ngữ quốc tế tại trường để đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Đáp lại, ngài Trịnh Đại Vĩ khẳng định Đại sứ quán sẽ đẩy mạnh hợp tác giáo dục trong năm 2025 – năm kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và “Năm giao lưu Nhân văn Việt Nam - Trung Quốc”. Ngài Trịnh Đại Vĩ cảm ơn sự hỗ trợ của nhà trường và cam kết tiếp tục các hoạt động ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình hữu nghị song phương. [Xem thêm](#)

